

# TCDC จับมือ บริติช เคานซิล โฉว์ผลงานภาพถ่าย แนว Street Photography โดยกลุ่มช่างภาพระดับ โลก iN-PUBLIC ครั้งแรกในประเทศไทย กับนิทรรศการ การ “iN-PUBLIC: นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้อง ถนน”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เชิญชมนิทรรศการ “iN-PUBLIC: นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน” ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ โดยเน้นสิ่งที่เกิดขึ้น “จริง” ไร้การปรุงแต่ง ไร้การจัดฉาก ผ่านมุมมองของช่างภาพแนว Street Photography จากทั่วโลกจำนวน 21 คนที่รวมตัวกันในชื่อกลุ่ม “iN-PUBLIC” ผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการ Street Photography ของโลก และมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสนิยมการถ่ายภาพแนวนี้ให้กลับมาอีกครั้ง นิทรรศการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2556 เวลา 10.30-21.00 น. (เว้นวันจันทร์) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ซอยปิ่น คอมเพล็กซ์



นายอภิสิทธิ์ ไส้ตู่รุโกล ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดนิทรรศการเพื่อสื่อสารแนวคิดและวิถีคิดเชิงสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และการจัดนิทรรศการ “iN-PUBLIC: นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งล่าสุดของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนวิถีคิดและการมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเราอย่างสร้างสรรค์ ผ่านมุมมองของช่างภาพมืออาชีพระดับโลก ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน โดยหวังว่าผู้ชมจะได้แรงบันดาลใจและแนวทางการพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ด้าน มร.คริส กีบสัน ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล เป็นองค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ได้ร่วมกับทีซีดีซีจัดกิจกรรม และนิทรรศการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องล่าสุดได้ร่วมมือกันอีกครั้งในการจัดนิทรรศการ **“iN-PUBLIC: นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน”** ซึ่งเป็นการแสดงผลงานภาพถ่ายแนว Street Photography โดยกลุ่มศิลปินช่างภาพที่รวมตัวกันในนามกลุ่ม iN-PUBLIC ที่ก่อตั้งขึ้นจากไอเดียของ นิก เทอร์พิน ช่างภาพชาวอังกฤษผู้หลงใหลในอิสรภาพของการถ่ายภาพในที่สาธารณะแบบไม่ต้องตอบโจทย์ใคร เขาริเริ่มรวมกลุ่มช่างภาพที่มีความสนใจร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากในกรุงลอนดอน ตามด้วยนิวยอร์ก และออสเตรเลีย จนปัจจุบันมีสมาชิก 21 คนจากทั่วโลก และได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลต่อวงการ Street Photography ของโลก รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสนิยมการถ่ายภาพแนวนี้ให้กลับมาอีกครั้ง จึงถือเป็นโอกาสดีของผู้สนใจชาวไทยที่จะได้เรียนรู้มุมมองใหม่จากงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก”

**นิทรรศการ “iN-PUBLIC: นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน”** นำเสนอความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของภาพถ่ายจากมุมมองของช่างภาพมืออาชีพที่ถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ เน้นสิ่งที่เกิดขึ้น “จริง” ไร้การปรุงแต่ง ไร้การจัดฉาก และแสดงถึงความเป็นไปในชีวิตประจำวันของผู้คน ภาพถ่ายเหล่านี้อาจดูเหมือนจริง ด้วยความแตกต่างของที่มา ตั้งแต่ลอนดอน อินเดีย ไปจนถึงพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน แต่ทุกภาพล้วนสื่อถึงความสง่างามและความอบอุ่นที่แฝงเร้นอยู่ในความ “ธรรมดา” ของชีวิต

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ **“iN-PUBLIC: นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน”** สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 – 21.00 น. (เว้นวันจันทร์) ณ โถงทางเข้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดี เอ็มโพเรียม ซอยปิ้ง คอมเพล็กซ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 02-664-8448 ต่อ 213,214 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.tcdc.or.th](http://www.tcdc.or.th)